

ลิง

โดย

เชื้อ ว่องส่งสาร

เมื่อเด็กฝรั่งมาคุยด้วย เด็กก็มักจะถามปัญหาว่าทำไมตัวอักษร ที (T) จึงหมายถึงเกาะ เราก็ต้องยอมจำนนในที่สุด เพราะไม่รู้ว่ามีไม้ไหน เด็กก็หัวเราะกรันเกรงพร้อมกับตอบว่า Water แปลว่าน้ำ ถ้า T อยู่กลางน้ำเลยเป็นเกาะ เพราะเกาะมีน้ำล้อมรอบ นึกชมว่าเด็กฝรั่งฉลาด พอโตขึ้นมีลูกมีหลานฟังเรียนอนุบาลมาถามว่า ลิงอยู่บนต้นไม้ ทำอย่างไรลิงถึงจะลงมา อาศัยเป็นสัตว์แพทย์ โดยกรรมบันดาลพอมีความรู้อยู่บ้าง ถึงแม้จะไม่ใช่หมอลิง ก็เคยเห็นลิง และเล่นเป็นลิงมาแล้ว รู้ว่าลิงชอบกล้วยเลยอธิบายให้หลานฟังว่าเอากล้วยไปล่อ เลือกกล้วยที่สุดๆ ปอกเรียบร้อยแล้วชูให้ลิงดู ลิงเห็นกล้วยอยากกินก็ลงมาเอง หลานหัวเราะกันกรันเกรงไปเลย ลุงภูมิใจที่ได้คำตอบเป็นที่ถูกใจ แต่ที่ไหนได้พอหลานหยุดหัวเราะ บอกว่าไม่ใช่ให้ตัดสระออกก็อ่านว่าลง ถูกของเด็ก เด็กไทยฉลาดขึ้นแยะ จะฉลาดกว่าเด็กฝรั่งด้วยซ้ำ

ลิงเป็นสัญลักษณ์ของความซน อยู่ที่สูง และทำความอับอายขายหน้า คำพูดที่ว่า ซนเป็นลิง ก็หมายถึง ซนเหลือกำลัง อยู่ข้างบนเป็นลิงเป็นค่าง และเลี้ยงลิงขายหน้าวันละห้าเบี้ย เบี้ยสมัยก่อนมีค่ามาก ขนาดห้าเบี้ยซื้อมาได้หนึ่งตัวเชียว ฉะนั้นคนจึงไม่นิยมเลี้ยงลิงไว้ในบ้าน มีแต่ในสวนสัตว์ ฤๅษีเท่านั้นที่ชอบเลี้ยงลิง ทำไม่เป็นเช่นนั้น ยังหาข้อยุติที่แท้จริงไม่ได้ เห็นจะเป็นเพราะลิงช่วยหาหา ฤๅษีส่วนใหญ่หนวคครายาวรุ่มร่าม คงจะมีเหาบ้างกระมัง เลยเลี้ยงลิงไว้ช่วยเก็บเหา

อินเดียนับถือลิงมาก เพราะกองทัพลิงช่วยปราบยักษ์ซึ่งมีทศกัณฑ์เป็นหัวหน้า ครั้งก่อนยักษ์คงเดินแฟนฟ่านไปทั่วชมพูทวีป ถ้าไม่ได้กองทัพลิงปราบ ยักษ์คงกินแขกหมดแล้ว แขกเป็นคณกตัญญูรู้คุณลิงจึงไม่ทำลายลิง และก็ยังคงมีงานประจำปีระลึกอยู่เสมอ ทุกเดือนตุลาคม มีการเผาทศกัณฑ์ ทำรูปทศกัณฑ์สูงใหญ่แล้วก็ทำพิธีเผา ก่อนจะเผา เขามีการแสดงผลของการยุทธระหว่างยักษ์กับลิง เรื่องรามเกียรติ์เขาเล่น ๒ ชั่วโมงจบ ตอนทศกัณฑ์จะตายนั้นไม่มีการชกกล่องดวงใจ ทศกัณฑ์ถูกศรที่ตรงสะคือตาย เสร็จแล้วก็มีพิธีเผาทศกัณฑ์ซึ่งทำเป็นรูปไว้สูงใหญ่ ปีนี้เขาทำทศกัณฑ์สูงมาก บังเอิญมีมรสุมพายุแรง พัดทศกัณฑ์ล้มและเปียกเลยเผาไม่ติด หลังจากเผาแล้วแขกก็มีงานรื่นเริงกันใหญ่ เป็นงานฉลองพระรามเข้าเมือง ฉะนั้นถ้าจะไปเมืองแขกก็ควรจะไปราว ๆ เดือนตุลาคมเป็นเหมาะ

ลิง ฝรั่งเศส ชอบ ไม่ได้ชอบเอาไปเลี้ยงหรือ แต่ชอบเอาไปทำสัตว์ทดลอง โรคโปลิโอเป็นโรคสำคัญของคน ลิงเป็นสัตว์ที่ใกล้ ๆ คน คล้ายคน จนถึงกับมีคนกล่าวว่าคุณมาจากลิง ลิงจึงเป็นสัตว์ทดลองโรคนี้ได้ดี อเมริกาสั่งซื้อลิงไปทดลองเป็นจำนวนมาก จนบางประเทศถึงกับต้องควบคุมการนำลิงออกไป

การทดลองโรคของคนทำไม่ได้ง่าย ๆ เพราะไม่สามารถจะไปทดลองได้จึงจำเป็นต้องหาสัตว์ที่เป็นโรคคนได้ เช่น โรคโปลิโอใช้ลิง โรคมาลาเรียกลับใช้ชะนี ชะนีจึงมีราคาแพง เพื่อนฝรั่งเล่าให้ฟังว่าชะนีตัวหนึ่งราคาถึง ๓๕๐ ดอลลาร์ ฝรั่งได้พยายามผสมชะนี ได้ปล่อยชะนีไว้ ๑๐ กว่าคู่ที่เกาะ มีอาหารอย่างดี มีคนเฝ้า นาน ๆ ฝรั่งจะไปดูสักที ผมว่าชะนีหายหมด คิดว่าเป็นโรคตาย แต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าชาวประมงจับไปเลี้ยงบ้าง ยิงกินเสียบ้าง อย่างไรก็ตาม Seato เลี้ยงชะนีในกรงยังออกลูกได้ตั้ง ๓-๔ ตัว

สิงที่ขึ้นชื่อ ลือชา มีอยู่ ๒ แห่งด้วยกัน ที่ลพบุรีสิงของเจ้าพ่อพระกาฬมีมากมาย สิงพวกนี้ฉลาดใครเดินไปไหว้เจ้าพ่อ ถ้าไม่ระมัดระวังจะถูกสิงพวกนี้ฉกชิงกระเป๋าดูไปบนยอดไม้ต้องเสียค่าไถ่ สิงพวกนี้ได้สิทธิพิเศษ นั่งรถไฟฟรี บนหลังคาเสียด้วย อีกแห่งหนึ่งเป็นสิงของเจ้าแม่สามมุก ที่เขาสามมุกสิงพวกนี้ ถ้าใครทำอันตรายจะมีอันเป็นไป เด็กคนหนึ่งไปเตะสิงเข้า กลับมารถว่าสลบไปตั้ง ๒ อาทิตย์ ต้องขอขมาลาโทษจึงหาย

ละครสิง นับเป็นละครสัตว์ขนาดใหญ่เล่นกันแพร่หลาย สมัยก่อนนางนวลไหนดักนั้น ต้องมีละครสิง ๒-๓ โรง เด็กๆชอบดู มีการแต่งเนื้อแต่งตัวโดยสวมเสื้อใส่ชฎา เรื่องที่เล่นประจำก็คือ “เมรีซีเมา” สิงทำท่าเมาได้แนบเนียนคล้ายคน ตอนจบก็พากย์ว่า เมรีซีเมาก็ตกลับไป สิงเมามีภาษีกว่าคนอยู่นิดคือ เมาก็ตกลับไป ไม่อาละวาด ไปอินเดียอีกนะแหละ เห็นแขกมีสิง ๒ ตัว เล่นให้ดูขอมาน วันหนึ่งขากลับเห็นแขกกับสิงนอนหลับอยู่ด้วยกันข้างถนนนั่นเอง

ไทยเรา อะไรเกี่ยวกับสิงมักจะไม่ใคร่จะตื่นัก มะพร้าวลูกเล็กๆ เนื้อน้อย ก็เรียกว่า มะพร้าวหัวสิง เจ้าชู้สิง ก็เป็นเจ้าชู้ที่ใช้ไม่ได้ เพราะต้องออกสิงให้คนรักดูเลยชวดทุกรายไป